

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/ว ๑๕๒๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขัน Pitching Season ๑ ตามโครงการสร้างทักษะอนาคตเยาวชน (Future Youth Thailand)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วน ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/ว ๒๐๔๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชัน (Starfish Education) ดำเนินการจัดโครงการสร้างทักษะอนาคตเยาวชน (Future Youth Thailand) เพื่อพัฒนาทักษะอนาคตเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักเรียน ได้ส่งเสริมการคิดวิพากษ์ เชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสารผ่านการเรียนรู้เชิงรุกโดยกระบวนการ STEAM Design Process โดยกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขัน Pitching ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริม นวัตกรรมที่ยั่งยืนให้นักเรียนพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งความเป็นจริงที่สอดคล้องกับ SDG ๑๑ (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) และ SDG ๑๓ (การรับมือการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ) ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาความยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก โดยได้ดำเนินการรับสมัครจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และได้ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และได้ประกาศ ผลการคัดเลือก รอบที่ ๒ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และดำเนินการจัดการแข่งขัน Pitching รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการแข่งขัน Pitching Season ๑ ตามโครงการสร้างทักษะอนาคตเยาวชน (Future Youth Thailand) เพื่อให้การดำเนิน กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ จึงขอให้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการแข่งขัน Pitching Season ๑ ให้โรงเรียนในสังกัดของท่านทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ สร้างทักษะอนาคตเยาวชน (Future Youth Thailand) สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเว็บไซต์ www.starfishlabz.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๙๐, ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๓๕ (เพชรภูมิ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban04278@obec.go.th

“เรียนดี มีความสุข”



ประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการแข่งขัน Pitching Season ๑ ตามโครงการสร้างทักษะอนาคตเยาวชน (Future Youth Thailand)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชัน (Starfish Education) ดำเนินการจัดโครงการสร้างทักษะอนาคตเยาวชน (Future Youth Thailand) เพื่อพัฒนาทักษะอนาคตเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักเรียน ได้ส่งเสริมการคิดวิพากษ์ เชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสารผ่านการเรียนรู้เชิงรุกโดยกระบวนการ STEAM Design Process โดยกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขัน Pitching ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริม นวัตกรรมที่ยั่งยืนให้นักเรียนพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งความเป็นจริงที่สอดคล้องกับ SDG ๑๑ (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) และ SDG ๑๓ (การรับมือการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ) ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาความยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก โดยได้ดำเนินการรับสมัครจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และได้ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และได้ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ ๒ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และดำเนินการแข่งขัน Pitching รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตัดสินผลงานนวัตกรรมนักเรียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประกาศผลการแข่งขัน Pitching Season ๑ ตามโครงการ สร้างทักษะอนาคตเยาวชน (Future Youth Thailand) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

โฆษกสภากรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลัดบริหารงาน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบท้ายประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการแข่งขัน Pitching Season ๑ ตามโครงการสร้างทักษะอนาคตเยาวชน (Future Youth Thailand)

๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ	ชื่อผลงาน	โรงเรียน	โล่รางวัล
๑	PLANET PATCHERS ผู้พิทักษ์ รักรักษาโลก	โรงเรียนตาลชุมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ	รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
๒	Smart box Air Fresher กล่องฟอกอากาศอัจฉริยะ	โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับเหรียญทอง
๓	กล่องพลังใจ	โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาตาก เขต ๒	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับเหรียญทอง
๔	CHP Marketplace	โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาตาก เขต ๒	รางวัล ระดับเหรียญเงิน
๕	เตาเผาไฟโรซาร์ จากกระบวนการ STEAM design process	โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สำนักเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒	รางวัล ระดับเหรียญทองแดง

๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ	ชื่อผลงาน	โรงเรียน	โล่รางวัล
๑	วัสดุเหลือทิ้ง สู่อิฐมวลเบา (Waste materials to Lightweight bricks)	โรงเรียนอุทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี	รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
๒	เครื่องวิเคราะห์และ แจ้งเตือนสภาพอากาศ เมื่อเกิดไฟป่า โดยใช้ เทคโนโลยีไร้สาย	โรงเรียนขุนยวมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับเหรียญทอง
๓	The Automatic Mask Wrapping Machine	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับเหรียญทอง
๔	ผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวโอ๊ต รสชาติแซ่บโดยใช้โปรตีน จากผ้า	โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร	รางวัล ระดับเหรียญเงิน
๕	Safe space เมืองปลอดภัย สำหรับทุกคน	โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ	รางวัล ระดับเหรียญทองแดง